



CHƯƠNG TRÌNH LA SAN HỘI NGỘ LẦN THỨ 7 ĐANG CHUYỂN MÌNH KHỞI ĐỘNG.

Do biến cố dịch Covid.19 kéo dài trong những năm qua nên chương trình La San Hội Ngộ 8/8/2020 do Nhóm CHS La San Bình Linh - Pellerin Huế - đăng cai tổ chức bị trì hoãn đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Vừa qua đại diện Ban liên lạc CHS LSVN - anh Xuân Vinh (trưởng ban) đã có dịp ra Huế gặp các anh chị BLL CHS La San Huế cùng quý Sư huynh tại Cộng đoàn La San Huế, để thảo luận về việc khởi động cho chương trình La San Hội ngộ Lần thứ 7 sắp tới.

Sau khi thống nhất kế hoạch chung và thông qua ý kiến Bề trên Giám tỉnh, chương trình La San Hội Ngộ Lần thứ 7 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 8/8/2025. Địa điểm tổ chức có thể tại TP. Huế hoặc tại Thánh Địa La Vang. Chương trình hôm nay có được sự góp sức của quý Sư huynh CĐ LS Huế liên kết cùng Ban tổ chức. Đặc biệt, chương trình La San Hội Ngộ Lần thứ 7 kỳ này sẽ được kết hợp với Tour du lịch miền trung trong thời gian 3 ngày (chương trình 2 trong 1).

Nội dung dự kiến:

Ngoài chuyến đưa quan khách về thăm lại mái trường xưa La San Bình Linh (Pellerin - Huế) nằm bên bờ sông Hương, quan khách sẽ được dịp tham quan các địa danh nổi tiếng khắp vùng đất Thần Kinh. Khám phá những khu di tích lịch sử Cố Đô với những công trình kiến trúc cổ của Kinh thành - Đại nội Huế & các Lăng tẩm. Cùng những cảnh vật thiên nhiên thơ mộng của giòng sông Hương, núi Ngự Bình, đồi Vọng Cảnh, thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, chùa Thiên Mụ, cầu Tràng Tiền... Thưởng thức nét văn hóa nghệ thuật của nhã nhạc cung đình Huế, cùng những món ẩm thực đặc sắc của xứ chiếc nón bài thơ... Sau đó đến thăm Thành Cổ Quảng Trị & Cầu Hiền Lương bắc ngang giòng sông Bến Hải thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (vĩ tuyến 17 ngày xưa). Và cuối cùng là chuyến hành hương đến Thánh Địa La Vang viếng “Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang”. Chi tiết nội dung chương trình còn nhiều tiết mục hấp dẫn sẽ được ban tổ chức thông tin sau khi đã hình thành kế hoạch hoàn chỉnh và gửi đến quý Gia Đình La San khắp nơi để đăng ký tham gia.

Nay, Ban liên lạc chia sẻ thông tin này đến quý đồng môn cùng quý thân hữu Gia Đình La San nhằm kêu gọi sự quan tâm hưởng ứng, cổ vũ và cùng đồng hành với chương trình để làm động lực khích lệ tinh thần Ban tổ chức trong giai đoạn khởi động được phân chân và tích cực hơn trong tinh thần phục vụ, để hoàn thành nhiệm vụ cho chương trình 2 trong 1 hôm nay. Một chương trình hoàn toàn mới lạ & thật hấp dẫn so với các kỳ LSHN trước đây.

Kính chúc quý anh chị BLL CHS LS Huế cùng quý Sư huynh Cộng đoàn LS Huế luôn dồi dào sức khoẻ, thật nhiều ơn lành Chúa ban và hoàn thành xuất sắc chương trình La San Hội Ngộ Lần thứ 7 - 8/8/2025.

Trân trọng.

BLL CHS LSVN.

